

**XÂY DỰNG PHONG CÁCH...**

(Tiếp theo trang 1)

**1. Phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên**

**- Phong cách dân chủ, quần chúng:** Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện “Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan nhà nước trong chế độ ta” và “chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do”. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ, lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Đó không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó. Người có phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; nhưng dân chủ phải có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi đến sự tập trung chứ không phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức.

Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phong cách làm việc quần chúng. Phong cách quần chúng không có nghĩa là “theo đuôi quần chúng”. Người cán bộ phải biết cách tổ chức phong trào tập hợp ưu trình độ, năng lực thực tế của quần chúng, không chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý mình; phải biết gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của quần chúng. Khi người cán bộ thâm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì họ làm cũng thành công.

**- Phong cách khoa học:** đòi hỏi khi xem xét và quyết định mọi việc đều phải điểu tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn trọng quy trình ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng. Tuyệt đối không ra quyết định khi chưa có thông tin đầy đủ, chưa có phương án tính toán kỹ lưỡng. Tránh chủ quan duy ý chí, che giấu khuyết điểm để chạy theo thành tích.

Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh là làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Phải biết quy trình thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất. Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác.

Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý; lại phải biết cách khắc phục những hiện tượng coi thường tập thể, hoặc ngược lại, dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân... làm trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý của người cán bộ lãnh đạo.

**- Phong cách nêu gương:** Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, mọi mặt; phải cầu tiến, liêm, chính, chỉ công vô tư, nói phải đi đôi với làm. “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cán bộ, đảng viên cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn tập tành cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “đi công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đến trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đối tượng. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm.

Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Hồ Chí Minh chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

**2- Phong cách lãnh đạo của người đứng đầu**

**- Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán:** Phong cách lãnh đạo dân chủ thì phải dựa vào quần chúng; không được quan liêu, hách dịch, coi thường quần chúng nhân dân. Phải biết đời sống thực của nhân dân, những băn khoăn, trăn trở của họ để kịp thời uốn nắn và tháo gỡ. Đồng thời, người cán bộ lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu vừa phải lắng nghe ý kiến của tập thể, vừa phải quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là việc

thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Kết hợp tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, thực hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu để khắc phục những hiện tượng coi thường tập thể, hoặc ngược lại, dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân... làm trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý của người cán bộ lãnh đạo.

**- Phong cách lãnh đạo sâu sát:** Theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo sâu sát sẽ nâng cao được tinh thần quan, minh bạch, tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát, từ đó kiểm soát tốt hơn đối với việc thực thi quyền lực, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản của Nhà nước, của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Bởi vậy, người yêu cầu dựa vào quần chúng nhân dân để giám sát, kiểm tra, nhằm loại trừ các hành vi trục lợi, ăn cắp, tham ô, đục khoét, biến của công thành của riêng. Theo Người, muốn tốt, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”, “sở dĩ sự thật còn bị bưng bít vì sự kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp, không nghiêm túc, chưa chặt chẽ”.

Sau kiểm tra, giám sát, thì cái sai cần khắc phục, sửa chữa ngay và cải thiện, cái tốt phải được động viên khen thưởng, kịp thời, vì khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng lúc sẽ động viên, giáo dục, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc.

**- Khéo dùng người, trọng dụng người tài:** Là người lãnh đạo giỏi thì phải khéo dùng người và trọng dụng nhân tài. Người xác định, việc dùng người phải hợp lý, đúng năng lực và sở trường của họ, đúng người, đúng việc, chỗ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” và phải cho họ hiểu rõ mọi mặt của công việc họ phải phụ trách. Dùng người mà không đúng, công việc sẽ không chạy, không được việc, làm thui chột năng tài, có hại cho Đảng và cũng thể hiện sự yếu kém trong công tác cán bộ của Đảng.

Về trọng dụng nhân tài, theo quan điểm của Hồ Chí Minh là phải làm thường xuyên, liên tục như “người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Trọng dụng nhân tài phải biết tùy tài mà dùng người: “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết.

**- Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo:** Một yêu cầu quan trọng trong phong cách của người đứng đầu, người lãnh đạo là phải có sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động, sáng tạo, sự nhạy cảm với cái mới. Người cán bộ đứng đầu, người lãnh đạo còn phải có nhiệt tình cách mạng để từ đó say mê, tận tụy với công việc và tìm ra những phương án sáng tạo nhằm thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Để có trí thức khoa học, người cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, nghiệp vụ cũng như nắm được tình hình trong và ngoài nước. Trong học tập và nghiên cứu phải đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng mỗi mặt phải xuất phát từ tình hình cụ thể, giải thích cho quần chúng hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách đó như thế lý luận mới không tách rời thực tế”.

Trong mọi công tác, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, người lãnh đạo có thể sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để hoàn thành công trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, cần có sự vững vàng, không thay đổi trong những vấn đề thuộc về nguyên tắc, đó là những vấn đề có tính chiến lược, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là “bất biến, phải giữ vững như sắt đá”. Cùng với kiên định về nguyên tắc, những vấn đề chiến lược, thì sách lược cách mạng, các hình thức, phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành phải mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với thực tế để có thể đạt kết quả cao nhất.

**3- Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:**

**- Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành:** Đưa nội dung giáo dục về xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo, cán bộ, trong đó một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Trọng dụng nhân tài phải biết tùy tài mà dùng người: “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết.

**- Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát:** Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các cấp. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

đức Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

**- Hai là, giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”** trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, quản lý. Xây dựng quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ, trong đó, nêu rõ những yêu cầu về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

**- Ba là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên:** tiếp tục xây dựng các quy định, quy chế, nội quy trong thực thi công vụ và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đối với cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp, các ngành, cần xây dựng quy định kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên, quy định kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và của các đoàn thể, nhân dân, để kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn sai phạm, khuyết điểm. Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

**- Bốn là, xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo:** Sớm xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, kèm theo các quy cầu bắt buộc, cùng các chế tài cụ thể để xử lý sai phạm. Các tiêu chí về đạo đức công vụ phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, tức là có thể thực hiện theo, có thể kiểm tra, đánh giá, có thể theo dõi, giám sát.

**- Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát:** Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các cấp. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

**100% DIỆN TÍCH LÚA XUÂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 1/5, 100% diện tích lúa xuân được nông dân các địa phương phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ và rầy theo đúng khuyến cáo của ngành Nông nghiệp.

Do thời tiết có mưa liên tục, kéo dài trong suốt thời gian chỉ đạo phun thuốc đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ phun thuốc. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, hiệu quả phòng, trừ vẫn được bảo đảm.

Dự kiến từ ngày 10 - 20/5 là thời gian lúa xuân trở bông tập trung, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần chú ý bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại, ảnh hưởng tới năng suất. Khi lúa trở bông, phải màu gấp thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh (thời tiết âm u, có mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài) bà con cần chủ động phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông, lần 1 khi lúa thấp thu trở, lần 2 khi lúa trở thoát hoàn toàn (lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày) bằng các loại thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc “4 đúng”.

LƯU NGÂN

**Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5**

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Trong các ngày nghỉ lễ, toàn lực lượng công an tỉnh duy trì trực 50 - 70% quân số nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, một số đơn vị nghiệp vụ trực 100% quân số. Các đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ATGT nhằm kiểm soát chặt chẽ mức độ nghiêm trọng; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh tuần tra vũ trang 24/24 giờ trên địa bàn trọng điểm như thành phố Thái Bình, các thị trấn, các khu công nghiệp. Tại những địa bàn có địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng như khu du lịch cồn Đen (Thái Thụy), cồn Vành (Tiền Hải), đền Trần (Hưng Hà), chùa Keo (Vũ Thư), lực lượng công an đều triển khai phương án tăng cường bảo đảm ANTT, ATGT.

Với việc tổ chức lực lượng ứng trực nghiêm túc và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh bảo đảm ổn định. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 1 vụ cố ý gây thương tích, bắt 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt 1 đối tượng truy nã; phát hiện 1 vụ khai thác cát trái phép. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ va chạm giao thông đường bộ làm 2 người bị thương.

NGUYỄN TÙNG

**THÔNG BÁO**

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE001477, Số vào sổ cấp GCN: “CS”03018 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 08/11/2016 cho Công ty TNHH may mặc Vina Kangaroo.

Hang mục công trình	Diện tích xây dựng (m2)	Diện tích sàn (m2) hoặc công suất	Hình thức sở hữu	Cấp công trình
(1) Nhà văn phòng điều hành sản xuất	371	742	Sở hữu riêng	Cấp 3
(2) Nhà sản xuất	5275	5275	Sở hữu riêng	Cấp 3
(3) Nhà Kho	1968	1968	Sở hữu riêng	Cấp 3

+ Công trình xây dựng và các công trình phụ trợ đi kèm tại địa chỉ thửa đất số 51, tờ bản đồ số 9 tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có diện tích 14.995,0m<sup>2</sup>, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Hang mục	Diện tích/chiều dài (ước tính)
1. Nhà xe	566m <sup>2</sup>
2. Nhà ăn	409m <sup>2</sup>
3. Sân đường nội bộ	3481m <sup>2</sup>
4. Tường rào	465m (chiều dài)
5. Bể nước	35m <sup>2</sup>
6. Nhà lò hơi, nhà cơ khí	50m <sup>2</sup>
7. Nhà vệ sinh	148m <sup>2</sup>
8. Nhà bảo vệ	12m <sup>2</sup>
9. Trạm biến áp	1 (trạm)

+ **Giá khởi điểm:** Bằng số: **13.738.800.000 đồng.**  
Bằng chữ: Mười ba tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế GTGT và các khoản thuế, phí khác theo quy định (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất). Bên trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên và tự chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ để nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển quyền sử dụng đất thuê theo quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, lệ phí và các khoản thuế liên quan đến việc mua tài sản, chuyển quyền sử dụng đất thuê.

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 18/5/2018 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình Các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin xem thông tin chi tiết tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Điện thoại: 02273.743.199

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ TƯ PHÁP**

PHẠM HƯNG

**Giao thông được bảo đảm trong 4 ngày nghỉ lễ**

Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 28/4 đến hết ngày 1/5), mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nhưng theo đánh giá của các lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định.



Lượng hành khách tại Bến xe khách trung tâm tăng cao trong chiều ngày 1/5, chủ yếu đi tuyến Thái Bình - Hà Nội.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ va chạm giao thông đường bộ làm 2 người bị thương. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung xử lý vi phạm của xe ô tô chở khách, xe tải, xe đầu kéo, xe mô tô, xe máy. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là vi phạm nổi cộm, là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, dùng đồ không đúng quy định, chở quá số người quy

định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông... Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 116 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 12 phương tiện, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 246 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông, góp phần giữ gìn an toàn xã hội,

đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật...

Có mặt tại Bến xe khách trung tâm chiều ngày 1/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, theo ghi nhận của chúng tôi, lượng hành khách đi lại tăng cao, đặc biệt là hành khách tuyến Thái Bình - Hà Nội. Trước tình hình trên, Ban Quản lý Bến xe khách trung tâm đã huy động các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường 10 phương tiện với

trên 20 chuyến vận chuyển hành khách. Dự kiến đến 19 giờ cùng ngày sẽ giải tỏa hết hành khách, không để hành khách ứ tại khu vực bến xe. Ông Bùi Văn Bình, Trưởng ban Quản lý Bến xe khách trung tâm cho biết: Xác định trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, Ban Quản lý Bến xe khách trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xây dựng kế hoạch khách vận, bố trí cán bộ trực thường xuyên để cấp lệnh vận chuyển cho các phương tiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên phối hợp, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, có phương án sắp xếp phương tiện ra vào, đón trả khách hợp lý, không xảy ra tình trạng ùn tắc trong và ngoài khu vực bến xe. Chỉ riêng trong ngày 1/5, Bến xe khách trung tâm đã có 300 chuyến xe bus, vận chuyển khoảng 9.000 lượt hành khách, tăng 20 - 30% so với ngày thường.

Ông Bùi Huy Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết: Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh có trên 1.000 phương tiện kinh doanh vận tải theo tuyến cố định liên tỉnh tham gia vận chuyển hành khách. Trong đó, 700 phương